

## LỜI PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI

*Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật*

*Nam mô Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam Lịch đại Tổ sư tác đại chứng minh.*

*Kính bạch quý Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban/Viện, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh,*

*Kính bạch quý Tôn đức Giáo phẩm Ban Kiến đàn, Hội đồng Thập sư, Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567,*

*Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng; quý Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Ni.*

Hôm nay ngày 21/11/2023 nhằm mùng 09/10/Quý Mão, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nơi Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự, dưới sự chứng minh - gia hộ của Hồng ân Tam bảo, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khai mạc **Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567** để chính thức cung an chức sự Ban Kiến đàn, Ban Điều hành các giới trường, và thông qua chương trình, nội dung, số lượng giới tử chính thức được thọ giới trong Đại Giới đàn năm nay, v.v....

Lời nói đầu tiên, cho phép con được đại diện cho toàn thể giới tử đầu thành đánh lễ thỉnh an và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến hiện tiền chư Tôn Thiên đức nhị bộ đại Tăng.

Kính bạch quý Tôn đức,

Chúng con hồi tưởng lại khoảnh khắc thiêng liêng khi được thể phát xuất gia tu học, quả thật rất an lạc và hạnh phúc: “*Bỏ cái đẹp trần thế, cắt đứt dây ái ân, xuất gia mặc áo Pháp, từ giã những người thân, đi trên đường của Phật, nguyện độ hết xa gần*”. Chúng con ý thức rằng: Mục đích của người xuất gia là phải đạt được lý tưởng giải thoát; vì vậy, cả hai phương diện về tâm và tướng của người xuất gia phải thanh tịnh, trang nghiêm và cao thượng hơn người trần thế.

Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn đã ân cần dạy bảo: “*Này các Thầy Tỳ-kheo, sau khi ta diệt độ, các vị cần phải tôn trọng, cung kính Ba-la-đề-mộc-xoa, như kẻ mù tối được sáng mắt, kẻ nghèo hèn được vàng ngọc; phải biết Giới luật là bậc Thầy cao cả của các vị, dù ta ở đời cũng không khác gì Giới luật vậy.*”

Đức Phật chế tác Giới luật nhằm tạo cơ duyên thù thắng cho mọi người hướng về điều thiện, tránh xa điều ác, hoàn thiện nhân cách, hiển bày Phật tánh vốn có của chính mình. Do vậy, muốn trở thành pháp khí đại thừa, xứng danh là bậc Chúng Trung Tôn; trước tiên, chúng con phải cầu thọ Giới pháp, giữ gìn oai nghi, làm mô phạm trong chốn tòng lâm, xây dựng niềm chánh tín cho nhân thiên... Nhờ đó, Phật pháp trường tồn, chúng sanh lợi lạc. Như vậy, Giới luật không chỉ là thọ mạng của Phật pháp mà còn là mạng mạch của Tăng già.

Từ bấy lâu nay, giới tử chúng con hằng mong ước sớm được tham dự “Tuyển Phật trường”, được thọ lãnh Giới pháp. Giờ đây, mái trường tuyển người làm Phật đã trang nghiêm, các bậc Tôn đức Giới sư thanh tịnh, toàn thể giới tử chúng con một lòng chí thành khát ngưỡng và cầu thọ Giới pháp. Ngưỡng mong Hội đồng Giới sư mở lòng bi mẫn đăng đàn truyền trao Giới pháp cho chúng con.

Với bao tâm niệm thành khẩn thiết tha, giới tử chúng con xin một lòng phát nguyện: *“Sau khi thọ lãnh Giới pháp, chúng con sẽ luôn tôn kính Giới luật như mạng sống của chính mình, nghiêm trì các Giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, gieo trồng chủng nhân và phát huy các thiện pháp, trở thành vị tu sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội, làm mô phạm cho nhân thiên, lợi ích chúng hữu tình, v.v...”*

Kính bạch chư Tôn Thiên đức,

Bằng cả tâm nguyện *“Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”*, chúng con xin thấp 03 nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo thù từ gia hộ quý Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện; Ban Kiến đàn, Hội đồng Thập sư, Ban Quản Giới tử và Ban Hộ đàn, Ban Điều hành các giới trường Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567... pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, cửu trụ ta bà như tàng cây đại thọ che chở và dìu dắt chúng con, chúng sanh trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.

Chúng con xin thành kính niệm ân các bậc Thầy cao cả đã từ bi giáo dưỡng, mở trí khai tâm cho chúng con được xuất gia tu học và thọ lãnh Giới pháp hôm nay.

Xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Phụ Mẫu thâm ân đã cưu mang và giới thiệu chúng con vào đời để hội ngộ minh sư, tương phùng Phật pháp, thọ nhận Giới pháp giải thoát cao cả này.

Chân thành cảm ơn quý Phật tử, những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã nối vòng tay lớn hộ trì cho Chánh pháp trường tồn và hỗ trợ cho Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567 được thành tựu viên mãn.

*Nguyện đem công đức này hướng về các giới tử được viên thành tâm nguyện.*

***Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát***